
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) 
วันอังคารท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โดย สํานักการประชุม สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปนประธานของท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕  
(สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) วันอังคารท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายศุภชัย  สมเจริญ  
รองประธานวุฒสิภา คนท่ีสอง ผลัดเปล่ียนกันทําหนาท่ีประธานของท่ีประชุม 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานวุฒิสภาไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒสิภาปรึกษาหารือ
ปญหาท่ีเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใด ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอ ๑๘ จํานวน ๑๖ คน เปนเวลาพอสมควร       

เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมไดเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมไดดังนี ้

(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม                          (ไมมี) 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม             (ไมมี) 
 
(๓) กระทูถาม             (ไมมี) 
 
เรื่องดวน จํานวน     ๒     เรื่อง 

 

ตามที่ท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) วันจันทรท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
ไดพิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ผลปรากฏวา นายสมบัติ ธรธรรม ไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา จึงถือวาไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนง
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และโดยที่มาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติวา ในกรณีที่วุฒิสภา
ไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหารายใดใหดําเนินการสรรหาบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภา
เพ่ือใหความเห็นชอบตอไป โดยผูซึ่งไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเขารับการสรรหา 
ในครั้งใหมนี้ไมได 

๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาต ิ(พลตํารวจโท ธิติ แสงสวาง) (ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๕) 

 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 



๒ 
 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดพิจารณา
ดําเนินการสรรหาบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เสร็จส้ินแลว ปรากฏวามีผูไดรับการคัดสรรใหเปนบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน ๑ คน คือ พลตํารวจโท ธิติ  แสงสวาง ผูบัญชาการตํารวจนครบาล 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยไดรับความยินยอมจากผูไดรับการเสนอชื่อดวยแลว จึงไดเสนอชื่อบุคคล
ดังกลาวมายังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยที่ขอบังคับ ขอ ๑๐๕ กําหนดวา เมื่อมีกรณีท่ีวุฒิสภาจะตองพิจารณาใหบุคคลดํารง
ตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มีจํานวนไมเกินสิบหาคน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมท้ังรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน
สําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป 

ผลการพิจารณา 
ท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดาํรงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย 
  ๑. พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ   ๒. นายตวง  อันทะไชย 
  ๓. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม   ๔. พลเอก ธีรเดช  มีเพียร  
  5. ผูชวยศาสตราจารยบุญสง  ไขเกษ   6. นายพลเดช  ปนประทีป 
  7. พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร   ๘. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ 
  ๙. นายลักษณ  วจนานวัช   ๑๐. นางสาววิไลลักษณ  อรินทมะพงษ 
  ๑๑. นายวิวรรธน  แสงสุริยะฉัตร   ๑๒. พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ 
  ๑๓. นายสมชาย  แสวงการ   ๑๔. นายสาธิต  เหลาสุวรรณ 
  ๑๕. นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ 

โดยกําหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแตวนัที่วฒุิสภามีมตติั้ง 

 

  ดวยนายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ไดพนจากตําแหนงเนื่องจากมีอายุครบ ๗๐ ป ตามมาตรา ๑๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และโดยท่ีมาตรา ๑๙ 
วรรคหก แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
บัญญัติใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

๒. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาต ิ(นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง) (ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๕) 

 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๓ 
 

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ไดพิจารณาดําเนินการสรรหาบคุคลผูสมควรไดรับการแตงตัง้เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ
แหงชาติ เสร็จส้ินแลว ปรากฏวามีผูไดรับการคัดสรรใหเปนบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน ๑ คน คือ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง อดีตรองประธาน
ศาลฎีกา จึงไดเสนอชื่อบุคคลดังกลาวมายังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยไดรับความยินยอมจากผูไดรับการเสนอชื่อดวยแลว 

โดยที่ขอบังคับ ขอ ๑๐๕ กําหนดวา เมื่อมีกรณีท่ีวุฒิสภาจะตองพิจารณาใหบุคคล 
ดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น 
คณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสิบหาคน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมท้ังรวบรวมขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานอันจําเปนสําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป 

ผลการพิจารณา 
ท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิจํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย 
  ๑. นายกษิดิศ  อาชวคุณ   ๒. นายจิรชัย  มูลทองโรย 
  ๓. นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม   ๔. พลเอก นพดล  อินทปญญา  
  5. พลเอก นาวิน  ดําริกาญจน   6. พลเรือเอก พะจุณณ  ตามประทีป 
  7. นางสาวภัทรภร  วรามิตร   ๘. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ  
  ๙. พันตํารวจตร ียงยุทธ  สาระสมบัติ   ๑๐. พลเอก วรพงษ  สงาเนตร  
  ๑๑. พลเอก วลิต  โรจนภักดี   ๑๒. พลตํารวจโท วิบูลย  บางทาไม  
  ๑๓. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   ๑๔. พลโท อําพน  ชูประทุม  
  ๑๕. พลเอก อูด  เบื้องบน 

  โดยกําหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่วุฒิสภามีมติตั้ง 
 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                                    จํานวน  ๒  เรื่อง 
          

 
ผลการพิจารณา 
เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายออน  กาจกระโทก) ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

การอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) ไดรวมเสนอผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุม  
สรุปไดวา  ปญหาทางดานคุณภาพของอาชีวศึกษาเกิดจากหลายปจจัยท่ีสําคัญประกอบกัน ท้ังเนื้อหาสาระ

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาชีวศึกษา : คุณภาพ มาตรฐาน และแรงจูงใจ 
ซ่ึงคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๔ 
 
ในหลักสูตรไมสอดคลองเชื่อมโยงกับทักษะท่ีตองใชในการประกอบอาชีพจริง ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาใหทันสมัย ไมเปดสอนในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการและตัวผูเรียน 
การไมปรับปรุงส่ือการเรียนรู อุปกรณการเรียน วัสดุ ครุภัณฑ ปญหาเรื่องคุณภาพครูผูสอน โดยการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ควรพิจารณาเพ่ือดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ ๑) สํารวจความตองการ
กําลังแรงงานของสถานประกอบการ รวมทั้งกลุมอาชีพใหม ๆ ๒) พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ โดยการปรับชือ่
สาขาวิชาใหมใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และใหมีสมรรถนะตามท่ีกําหนดในมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชาชีพ (องคการมหาชน) เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ  
และตามความสนใจของผูเรียน ๓) เตรียมความพรอมของส่ือการเรียนรู วัสดุ อุปกรณการเรียน ครุภัณฑ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โดยจัดหาใหมหรือใชกลไกในความรวมมือกับสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเพ่ืออํานวยความสะดวกในเรื่องดังกลาว ๔) พัฒนาครูใหมีสมรรถนะในการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ๕) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมแตละสาขาวิชาชีพดวยการบูรณาการ
องคความรูในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เขาดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจศาสตรที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกนั 
รวมไปถึงการวัดผล การประเมินผล และสอดคลองกับสมรรถนะในหลักสูตร และ ๖) พัฒนางานวิจัยครูผูสอน
ใหมีความหลากหลาย โดยรวมกับสถานประกอบการในการทํางานวิจัยในประเด็นตาง ๆ  รวมกัน  ดังนั้น เพ่ือสราง
แรงจูงใจใหมีผูสนใจเขาเรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น คณะกรรมาธิการจึงมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรตองดําเนินการวางแนวทางและกําหนดมาตรการในการพัฒนา
เพ่ือแกไขปญหา ดังนี้ 

๑) ดานคุณภาพและมาตรฐาน ควรตองแกไขและพัฒนาทั้งคุณภาพครผููสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา คุณภาพสื่อการเรียนรู  อุปกรณการเรียน ครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
รวมท้ังคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๒) ดานแรงจูงใจผูเรียนอาชีวศึกษา ควรสรางคานิยมในการเรียนสายอาชีวศึกษาใหแก
ผูเรียนและผูปกครอง ตองประชาสัมพันธกระบวนการแนะแนวศึกษาตอสายอาชีพ แกไขภาพลักษณดาน
อาชีวศึกษา ตลอดจนสรางระบบหรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการมีงานทําและการกําหนด
คาตอบแทนของผูจบสายอาชีวศึกษา 

ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการไดเสนอรายงานตอท่ีประชุมแลว สมาชิกวุฒิสภาไดอภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปไดวา เห็นดวยกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ และเสนอแนะใหมี
การศึกษาเชิงลึกเพ่ิม มีกระบวนการไปสํารวจวิทยาลัยเทคนิคท่ัวประเทศ สํารวจสมรรถนะครวูามีทักษะอยู
ในระดับใด หากครูไมเกง ลูกศิษยก็ไมเกง จะตองยกระดับครู ควรกําหนดวาจะพัฒนาครูอาชีวศึกษาในสาขาใด 
ท่ีจะสอดคลองกับความตองการในอนาคต ควรนําผูท่ีเปนชางมาเปนครู และควรสํารวจความตองการใน 
ภาคตาง ๆ แตละภาควาตองการแรงงานจากอาชีวศึกษาสาขาใด และนํามาพัฒนาครูในสาขานั้นใหตรงกับ
ความตองการ สรางยุทธศาสตรในการพัฒนา เพ่ือนําไปสูการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ ควรยกตัวอยาง
การปฏิบัติงานท่ีเปน Best Practice หรือผลการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง หรือการไปปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนท่ีสําคัญ เชน โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประกอบการศึกษา อีกท้ังจําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลักสมรรถนะท่ีกระทรวงแรงงานตองการวาเนนทักษะระดับใด และมีการทดสอบ
เพ่ือใหผูเรียนไดใบทักษะวิชาชีพของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเมื่อเรียนจบดวย สําหรับอุปกรณการเรียนการสอน

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๕ 
 
ตองใหทันสมัยเปนไปตามการเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งปจจุบันมีเทคโนโลยีการใชระบบ Artificial Intelligence (AI) 
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจดานอื่น ๆ มากขึ้น  ดังนั้น ตลาดแรงงาน 
จึงตองการผูมีทักษะและสมรรถนะในดานเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นดวย การจัดการเรียนการสอนท่ีลาสมัย 
จึงไมเปนประโยชน นอกจากนี้ ควรสนับสนุนใหสถาบนัอาชวีศึกษาทุกแหงจัดการเรียนการสอนในสมรรถนะ
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชาชีพ (องคการมหาชน) ดวย 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร)  
ตอบชี้แจงวา เห็นดวยกับขอแนะนําหลายประการของสมาชิก รวมท้ังเห็นวาปญหาสําคัญท่ีทําใหการจัด
การศึกษาของอาชีวศึกษาเปนไปไดลาชา เกิดจากนโยบายดานการบริหารของผูบริหารระดับสูงของอาชีวศึกษา 
ที่ยังไมสอดคลองกับการแกไขปญหาดังกลาว 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติใหสงรายงานพรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีตอไป  

 
ผลการพิจารณา 
กรรมาธิการการศึกษา (นายเฉลิมชัย  เฟองคอน) และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

การอาชีวศึกษา คนท่ีหนึ่ง (นายทรงเดช  เสมอคํา) รวมกันเสนอรายงานตอท่ีประชุม สรุปไดวา พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหสถานศึกษา/สถาบนัอาชีวศึกษา ตองมุงเนนการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเปนสําคัญ ซึ่งภายหลังกฎหมายฉบับดังกลาวประกาศใชแลว ยังพบวามีปญหาอุปสรรคมากมายใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางครอบคลุม อาทิ ความตอเนื่องในการทําความรวมมอืจัดการศึกษา
กับสถานประกอบการภายหลังมีการปรบัเปล่ียนตาํแหนงผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศกึษาใหม ความมั่นใจใน
เรื่องการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความรู
ความเขาใจกฎหมายแรงงานของสถานประกอบการกรณีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ความรูความเขาใจ
ของผูปกครอง และท่ีสําคัญคือ การไมมีกฎหมายเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เปนการเฉพาะ แตกลับนํากฎหมายเดิมท่ีมีอยูมาปรับใชโดยอนุโลม คณะกรรมาธิการจึงมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะเพ่ือประโยชนสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
รางกฎหมายสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพระบบทวิภาคีสําหรับประเทศไทย รวม ๖ ประเด็น ดังนี้  
(๑) เรงทําการศกึษาปญหา ผลกระทบ และปจจัยความสําเร็จ เพ่ือนําไปวิเคราะหในการจัดทํารางพระราชบญัญตัิ
สงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวภิาคี พ.ศ. .... (๒) จัดทํารางพระราชบัญญัตสิงเสริมการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี พ.ศ. .... ตามขั้นตอน และแนวทางที่เสนอไว รวมทั้งออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบตั ิ
(๓) กําหนดแนวทางในการสรางความเขาใจ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันของทุกฝาย (๔) พัฒนารูปแบบ
การทําความรวมมือกับองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสงเสริมใหมีสวนรวมในการผลักดันระบบการผลิต

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ง แนวทางการจัดทํารางกฎหมายสงเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ืออาชีพระบบทวิภาคี 
ซ่ึงคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสรจ็แลว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๖ 
 
ผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ (๕) จัดทําคูมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหชัดเจน เพ่ือใชเปน 
แนวปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันท้ังประเทศ และ (๖) ใหความสําคัญในการเผยแพรและประชาสัมพันธในทุกชองทาง
และในส่ือทุกรูปแบบ เพ่ือเกิดการรับรูในวงกวาง 

ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการไดเสนอรายงานตอท่ีประชุมแลว ประธานของท่ีประชุม  
ไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยไดมีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นตอรายงานในเรื่องดังกลาว 
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ (๑) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ควรมีการบริหารจัดการอิสระแยกออกจาก 
ระบบราชการ หรืออาจใหเอกชนรวมดําเนินการ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ไดอยางทันทวงที 
(๒) ควรมุงเนนการพัฒนาครูอาชีวะ ใหมีความรูความสามารถ โดยสนับสนุนทุนการศึกษา ปรับคาตอบแทน
ใหเหมาะสม และใหมีการปรับเปล่ียนครูตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม และใหผูมีความรูความสามารถ 
จากสถานประกอบการรวมถายทอดความรู/ประสบการณกับสถานศึกษาได (๓) หลักสูตรการศึกษา 
ดานอาชีวะ ตองมีความทันสมัย มีการรวมพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ท้ังภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน 
(๔) การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ นอกจากการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแลว ควรสรางความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรดานการแขงขนั โดยสนับสนุนใหไปดูงาน/แลกเปล่ียนประสบการณในตางประเทศ (๕) ผูบริหาร
กระทรวงศึกษาตองมีวิสัยทัศนในการดําเนินงานดานอาชีวศึกษา และ (๖) ควรปรับทัศนคติ/คานิยมของ 
คนในสังคมไทยเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาวา ไมใชผูใชแรงงานขั้นต่ํา แตเปนอาชีพท่ีมีคุณภาพเปนผูนํา
ทางดานเทคโนโลยี  

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง  
(นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) ไดตอบชี้แจงสรุปไดวา ในตางประเทศมีคานิยมเกี่ยวกับการศึกษาดานอาชีวะ 
ท่ีแตกตางไปจากสังคมไทย โดยถือวาบุคลากรดานอาชีวศึกษา เปนทรัพยากรสําคัญท่ีชวยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ในบางประเทศ เชน เยอรมัน ผูจบการศึกษาภาคบังคับนิยมศึกษาตอในสถาบัน
อาชีวศึกษา เนื่องจากสามารถเริ่มทํางาน/มีรายไดเร็วกวาการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนรวมกันกําหนดหลักสูตร จึงมีหลักสูตรท่ีทันสมัย สามารถผลิตบุคลากรไดตรงตาม 
ความตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการมีความพรอมในการรับนักศึกษาเขาฝกงานโดยให 
คาแรง และสนับสนุนเครื่องมือท่ีทันสมัย สําหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของไทยนั้น 
คณะกรรมาธิการเห็นวา ควรจัดตั้งกองทุนการอาชีวศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานอาชีวะ 
กําหนดใหการพัฒนาอาชีวศึกษาเปนวาระแหงชาติ สนับการพัฒนาครู โดยใหครูสามารถขอรับทุน 
จากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) รวมท้ังประสานความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรวมกัน  ท้ังนี้ ขอรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา  
ไปพิจารณาปรบัปรุงเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการใหมีความครบถวนสมบูรณตอไป   

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติใหสงรายงานพรอมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไปยัง
คณะรัฐมนตรี พิจารณาดําเนินการตอไป  
 
(๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา          (ไมมี) 
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๗ 
 
(๖) เรื่องเสนอใหม         จํานวน ๑ เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของท่ีประชุม อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (นายพงศรัตน ภิรมยรัตน) กับคณะ ไดเขารวมชี้แจงตอท่ีประชุมวุฒิสภา   

จากนั้น ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตใหคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน  
ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายใหพิจารณาศึกษารายงานดังกลาว โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (วาที่รอยตรี เชิดศักดิ์  จําปาเทศ) 
ไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุม สรุปไดวา คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดินได
พิจารณารายงานแลว เห็นดวยกับผลการตรวจสอบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน 
จัดรูปท่ีดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว และไดมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะตอกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหเรงรัดดําเนินการจัดทําผังเมืองรวม 
ในจังหวัดท่ีไมมีผังเมืองรวม/หรือผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช เพ่ือใหสามารถเขารวมโครงการจัดรูปท่ีดิน 
และเห็นวาควรผลักดันใหมีการเพ่ิมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มากขึ้น และใหความสําคัญกับ 
การประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ประโยชนเพ่ิมเติมของโครงการ ผานทางส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะส่ือวีดิทัศน โดยมี
กลุมเปาหมายสําคัญ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปนที่รูจัก 
อยางกวางขวาง นอกจากนี้ การดําเนินการโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี หากองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นมีศักยภาพ ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบหรือสนับสนุนการจัดทําสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหกับโครงการได เพ่ือใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จไดในเวลาอันรวดเร็วขึ้น  

ภายหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาแลว ประธานของท่ีประชุมได
อนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น หรือใหขอเสนอแนะ สรุปไดวา (๑) การแกปญหา
ชุมชนแออัดโดยการสรางตึกสูงเพ่ือเปนท่ีพักอาศัย ประสบปญหาขอจํากัดเรื่องระยะหางจากถนนสาธารณประโยชน 
และการกําหนดสีผังเมืองในเขตสีเขียว ทําใหไมอาจพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการสรางตึกสูงได หรือทําใหตึกท่ีสราง 
มีมูลคาต่ํา (๒) ควรเพ่ิมชองทางการส่ือสารไปยังเจาของท่ีดินในพ้ืนที่ที่มีโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
ใหมีการจัดการความรูในพ้ืนท่ี และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินควรควบคุมดแูลใหท่ีดินในโครงการไดใช
ประโยชนตามศักยภาพ โดยตรวจวัดจากสัดสวนการใชเงินงบประมาณ (๓) ขอใหทบทวนการจัดสีผังเมืองในพ้ืนท่ี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งพบวา ยังมีพ้ืนท่ีสีเขียว  

- รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
(ตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗) 
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๘ 
 
และสีเขียวลาย ในแนวเขตแมน้ําบางปะกง ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสรางความเจริญในพ้ืนท่ี 
นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดความสูงของตัวอาคารไวเพียง ๒๑ เมตร ในอําเภอบานโพธิ์ อําเภอบางปะกง  
และยังปรากฏเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทําใหไมอาจ
ทําการพัฒนาพ้ืนท่ีได (๔) ขอสอบถามวากอนดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ใด ประชาชนในพ้ืนที่มี
โอกาสในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ มากนอยเพียงใด  

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดตอบชี้แจงสรุปไดวา (๑) ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําโครงการจัดรูปท่ีดินครบทุกจังหวัดแลว ในจังหวัด 
ท่ีผังเมืองรวมหมดอายุ จํานวน ๗ จังหวัด ไดดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมใหมแลว จํานวน ๕ จังหวัด  
และอยูระหวางดําเนินการอีก จํานวน ๒ จังหวัด เพ่ือใหแลวเสร็จกอนดําเนินการจัดรูปท่ีดิน (๒) ขอจํากัด
เรื่องระยะหางจากถนนสาธารณประโยชน ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี ตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหอํานาจการแกไขแนวถนนสาธารณะได โดยตองพิจารณารายละเอียด
แตละพ้ืนท่ีตอไป (๓) ผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผังตามพ้ืนท่ีโครงการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเดิมที่จัดทําขึ้นแบบเรงดวน ซึ่งจะไดมีการจัดทําผังอําเภอขึ้นมาทดแทน โดยขณะนี้อยูระหวาง
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนประกอบการออกแบบผังเมืองรวม และ (๔) การเขาถึงขอมูลการจัดรูปที่ดิน 
พ้ืนท่ีเปาหมายจะตัดถนนตามแนวผังเมืองเปนหลัก ถามีถนนตามแนวผังเมืองในพ้ืนท่ีใด สํานักงานโยธาธิการ
จังหวัดจะประชาสัมพันธสรางความรับรูในพ้ืนท่ีเปาหมายอยางท่ัวถึง รวมท้ังส่ือสารผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ท้ังนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองขอรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตอยอดการประชาสัมพันธโดยนําเรื่อง 
การวิจัยไปใชสรางความเขาใจและการมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดรูปที่ดินใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป  

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ           (ไมมี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา  
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